

ข่าวเลขที่ 170

2 มิถุนายน 2566

กรมการค้าภายในแจ้งไขไก่โรงฟ้าเป็นหนึ่งในกลไกสามารถช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ค้าไขไก่กล่าวถึงการจำหน่ายไขไก่โรงฟ้าและรถโมบายขายไขไก่โรงฟ้าว่าจะสามารถแก้ปัญหาไขล้นตลาดหรือไขแพงได้จริงหรือไม่นั้น กรมการค้าภายในขอชี้แจงว่า ไขไก่เป็นหนึ่งในสินค้าบริโภคสำคัญของคนไทย สินค้าไขไก่จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมออกร้านในพื้นที่แหล่งชุมชนและในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจำหน่ายสินค้าผ่านรถโมบายพาณิชย์เพื่อให้เข้าถึงแหล่งชุมชนได้ในทุกพื้นที่ที่ยังขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเข้าถึงสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปได้ง่ายขึ้น โดยที่ผ่านมามีสินค้าไขไก่เป็นที่ต้องการและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนอยากให้นำมาจำหน่ายในรถโมบายธงฟ้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานธงฟ้าเป็นการดำเนินกิจกรรมในช่วงสั้นๆ เท่านั้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบการค้าปกติ และกรมฯ ยืนยันว่า การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ การจำหน่ายไขไก่โรงฟ้าเป็นหนึ่งในกลไกในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งจะกระจายผลผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไขไก่ไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านการเชื่อมโยงไขไก่จากแหล่งผลิต เพื่อเพิ่มจำนวนการบริโภคขึ้น และเกษตรกรได้รับราคาไขไก่หน้าฟาร์มที่เหมาะสม ช่วยลดผลผลิตไขไก่คงเหลือสะสมในระบบ สร้างสมดุลอุปสงค์อุปทานให้ราคากลับเข้าสู่เสถียรภาพโดยเร็ว อีกทั้งผู้บริโภคจะสามารถซื้อไขไก่ในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

สำหรับสถานการณ์ราคาไขไก่ในปัจจุบัน พบว่า ไขไก่คละหน้าฟาร์มยังคงทรงตัว อยู่ที่ 3.80 บ./ฟอง ขณะที่ราคาขายปลีกไขเบอร์ 3 ทั่วประเทศเฉลี่ย 4.05 บ./ฟอง ผลผลิตในบางแหล่งผลิตเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ในส่วนของการส่งออกเกิดการชะลอตัว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไขไก่ทั้งระบบใกล้เคียงกับความต้องการปัจจุบัน แนวโน้มราคายังทรงตัว

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าไขไก่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการซื้อขายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ